

Headline	KMUTT s research works organizing		
MediaTitle	Khao Sod (Afternoon)		
Date	10 Mar 2017	Color	Black/white
Section	Kid and Education	Circulation	950,000
Page No	19	Readership	1,800,000
Language	Thai	ArticleSize	239 cm ²
Journalist	N/A	AdValue	THB 29,960
Frequency	Daily	PR Value	THB 89,880



มจร.ปลูกฝังนักวิจัยยึดหลักอภ.สธ. เรียนรู้ทรัพยากรพื้นที่-สร้างชุมชนตระหนักรักษ์

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยว่า จากที่ มจธ. ได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อภ.สธ.) นั้น ที่ผ่านมา มจธ. มีการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อยู่จำนวนมาก แต่กระจายอยู่ในส่วนงานต่างๆ ดังนั้น หาก มจธ. น้อมนำแนวทางการปฏิบัติของโครงการ อภ.สธ. มาใช้กับงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการจัดหมวดหมู่ ก็จะทำให้เห็นว่าแต่ละงานที่ทำนั้นมีประโยชน์อย่างไร มีประโยชน์กับใครได้บ้าง ในแต่ละพื้นที่มีอะไรที่สอดคล้องกัน และจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร

ดร.กฤษณพงศ์กล่าวอีกว่า หัวใจสำคัญของ อภ.สธ. คือการรู้จักใช้ประโยชน์ เกิดความตระหนักและห่วงแหนในสิ่งที่มีอยู่ แต่ก่อนที่จะไปบอกให้ใครทำอะไรได้นั้น กลไกสำคัญต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน จึงพยายามปลูกฝังให้คนในมจธ. มีความตื่นตัวเรื่องสภาพแวดล้อมแบบกว้าง สิ่งที่ยากให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือ บุคลากร นักวิจัย ตลอดจน

นักศึกษาของ มจธ. ไม่ว่าจะไปทำงานในพื้นที่ใดก็ตาม ให้นำหลักปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของ อภ.สธ. ไปใช้ด้วยเสมอ สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้น คนที่นั่นเขาเคยทำอะไรมาก่อนแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีตรงนั้นและช่วยอนุรักษ์ไว้ได้อย่างไร ไม่ใช่ไปตัดดวงจากธรรมชาติตลอดเวลา เพราะไม่เกิดความยั่งยืน

ด้าน รศ.นฤมล จิชัยโชค ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ อภ.สธ. มจธ. กล่าวว่า การดำเนินงานตามกรอบของอภ.สธ. ต้องสังเกตทรัพยากรในพื้นที่ที่เข้าไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็พืช สัตว์หรือจุลินทรีย์ หนึ่งในเป้าหมายที่มจธ. พยายามปลูกฝังคือการที่บุคลากร นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกิดความตระหนัก เมื่อเข้าไปวิจัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มบทบาทของตนในการเป็นที่เลี้ยงชักชวนให้คนในท้องถิ่นนั้นรับรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่ยังคงมีอยู่ เกิดความตระหนักที่จะช่วยกันสำรวจและรักษาไม่ให้ทรัพยากรเหล่านั้นหายไป ทั้งนี้ การอนุรักษ์ในความหมายของโครงการอภ.สธ. ไม่ได้หมายถึงหมวดหมู่ของพืชเท่านั้น แต่หมายถึงทุกอย่าง ทั้งทรัพยากร ชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม